

ปลอดภัย

★★★กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท)ขายเฉพาะช่วงเดือน เม.ย.มีบริษัทประกันชีวิต 3 ราย คือ เมืองไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิตและไทยสมุทรประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 9 รายคือ กรุงเทพพานิชประกันภัยเจเนอราลประกันภัย ชิกนาประกันภัย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย วิริยะประกันภัย ทิพยประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เอเชียประกันภัยและกรุงเทพประกันภัย งานนี้ทันเลขาธิการ คปภ. “สุทธิพล ทวีชัยการ” ได้หน้าเต็มๆ ฉลองงานดีให้สมกับที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด คปภ.ให้ขึ้นเงินเดือน 8%ส่วนบริษัทประกันเตรียมจ่ายสินไหมก้อนให้บานฉ่ำรับซัมเมอร์กันไปเลยเปลืองสงกรานต์ปีหน้า 2562 คปภ.อาจประกาศให้แจกฟรีไปเลย ชนิดสุดดีถึงกระดิ่งแมว จะได้ว่ากันสนั่นวงการ แต่ถ้าประชาชนเคลมขึ้นมา ให้ไปเบิกที่ คปภ.นะ★★★“เพียร ไกร อัครโกศา” ประธานกรรมการบริหาร เจพี ประกันภัย แจงว่ากลุ่มเจมารัท เข้ามาถือหุ้น 55% ด้วยเม็ดเงินลงทุน 390 ล้านบาทในฟินิกซ์ประกันภัย โดยจะเริ่มใช้ชื่อแบรนด์ใหม่ตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป เจมารัทมุ่งหวังที่จะทำอินชัวร์เทคซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่จะขับเคลื่อนไปกับการตลาดยุคดิจิทัลโดยจากนี้ไป จะอยู่ในความดูแลและบริหารจัดการของ “ฉัตรชัย ธนาฤดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ★★★ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฟินิกซ์ประกันภัย มีเบี้ยประกันรับรวม 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.98% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนแบ่งการตลาด 0.08% อยู่ในอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 60 บริษัทในอุตสาหกรรมประกันภัย แถมเป็นบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่อง ก็ไม่รู้ว่าเจมารัทซื้อสินทรัพย์ที่แพงเกินไปหรือเปล่า?...เพราะวงการนี้มีแต่คนในอยากรอก คนนอกอยากเข้า...เจมารัทเองมีธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยเป็นของตัวเองอยู่แล้ว วันดีคืนดีเกิดอยากเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัย ขณะที่บริษัทประกันภัยหลายแห่ง ทำตัวเหมือนเป็นโบรกเกอร์ขายประกันเข้าไปทุกวัน★★★รายนี้ก็เหมือนกัน ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI) เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ยกพวกเป็นกลุ่มนักธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป พุดชื่อออกมาแล้วคนไม่รู้จัก หลังกลุ่มวิสุทธิผลถอดใจเลิกทำ เพราะยังทำยังไม่คุ้ม แถมทำยากขึ้นทุกวัน

คปภ.น่าจะใส่ใจในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มโครงสร้างผู้ถือหุ้นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะบริหารธุรกิจประกันภัยมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่มีเงินก็คิดว่าน่าจะทำได้ เพราะเห็นเจ็บกันมาเยอะแล้ว ทั้งเจ็บจริงและแกล้งเจ็บ...★★★ประเด็นผ่องถ่ายเปลี่ยนมือทั้งหลายนั้น ทาง คปภ.ควรตระหนักถึงแผนบูรณาการระยะยาวแบบไร้รอยต่อ โดยออกกฎเหล็กให้บริษัทประกันภัยต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เท่ากันหมด 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ควรเป็นสตีป 3-5 ปี เพื่อจะได้รู้ว่าหน้าตักของแต่ละรายมีมากน้อยแค่ไหน รายไหนเพิ่มไม่ได้ ขายไม่ออกต้องปิดไป ก็จะเหลือรายที่เข้มแข็งจริงๆ ถือเป็นคาดการณ์รองรับจำนวนบริษัทโดยอัตโนมัติ★★★“ชัย โสภณพนิช” ปริญญา ด้านกิจการต่างประเทศ และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย (BKI) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติยศนี้ให้แก่ นายชัย โสภณพนิช ในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และสังคม★★★ในฐานะที่ปรึกษา BKI “ชัย” ตอบคำถามสื่อคาดการณ์ดัชนีหลักทรัพย์สิ้นปีนี้ มีโอกาสแตะ 2,000 จุด แต่แนะนำถ้านักลงทุนจะซื้อหุ้นช่วงนี้ ควรอดใจรอไปอีกสัก 2-3 เดือน เพราะถือว่าแพงอยู่ อีกประเด็นในฐานะเคยเป็นบอร์ดในกรุงเทพประกันชีวิต (BLA)เจ้าตัวบอกว่าผลจากการที่เอไอเอเข้ามาเป็นพันธมิตรขายประกันในแบงก์กรุงเทพ (BBL) จะทำให้เกิดการแข่งขันทั้งด้านสินค้าและบริการ ทำให้เกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับ BLA และอย่างน้อยก็เชื่อว่าปีนี้นงาน BLA กว่า 90% ยังคงอยู่ที่ BBL ซึ่งในที่สุดจะสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท.ที่ไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดในเรื่องเหล่านี้★★★ “เรื่องศักดิ์ ปัญญาดีกุล” ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด BLAแจ้งว่าลอนซ์ผลิตภัณฑ์ “ห่วงรัก สมาร์ท” คุ่มครองชีวิตและอุบัติเหตุสูงสุด 400% ของทุนประกัน ยาวถึงอายุ 90 ปี และ “บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย” แผนคุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,577 บาท/ปี คุ่มครองนานถึงอายุ 90 ปีเช่นกัน ชื่อได้ทุกเทศกาล ★★★